



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่สถาบันบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้าน
ความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมินสมรรถนะด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี ได้ดำเนินการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมินด้านความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กรมการแพทย์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ๔๐ คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจผู้อื่น การสืบเสาะหา
ข้อมูล

วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวสุนิสา สุขสงเคราะห์
๒	๐๐๕	นางสาวจินตนาภรณ์ คล่องดี
๓	๐๐๖	นางสาวณิชชา ลิ้มประเสริฐ
๔	๐๐๗	นางสาวภัทรวดี ศิษฏวิวงศ์
๕	๐๐๙	นางสาวกวิรินทร์ณภัทร จิติสกุลนนท์
๖	๐๑๑	นางสาวจุฑาทพร คำมณี
๗	๐๑๓	นางสาวชนาภา เข้มมา
๘	๐๑๔	นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒
ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๔. หลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน

๔.๒ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๕. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และด้านสมรรถนะของบุคคลแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งยังเท่ากันอีกจะพิจารณาจากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล หากคะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลยังเท่ากันอีกจะพิจารณาจากลำดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน

๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ และทางเว็บไซต์ www.thanyarak.go.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซึ่งถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคลครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครของผู้สมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ หรือตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายวิโรจน์ วีรชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการแพทย์